
SAMSTARFSNEFND SKÍÐASVÆÐA HÖFUÐBORGARSVÆÐISINS 
 

Ár 2022, föstudaginn 30. september var haldinn 405. fundur Samstarfsnefndar skíðasvæða 
höfuðborgarsvæðisins. Fundurinn var haldinn með fjarfundabúnaði og hófst kl. 08:34. Mætt: 
Þorvaldur Daníelsson formaður Reykjavík, Sigvaldi Egill Lárusson Kópavogi, Kristín María 
Thoroddsen Hafnarfirði, Sævar Birgisson Mosfellsbæ og Magnús Örn Guðmundsson 
Seltjarnarnesi. Jafnframt: Magnús Árnason framkvæmdastjóri, Einar K Stefánsson 
verkefnastjóri, Páll B Guðmundsson framkvæmdastjóri SSH, Steinþór Einarsson starfandi 
sviðsstjóri ÍTR, Andrés B. Andreasen fjármálastjóri ÍTR og Helga Björnsdóttir skrifstofustjóri 
skrifstofu sviðsstjóra ÍTR sem ritaði fundargerð.  
 

Þetta gerðist: 
 
1. Lögð fram fjárhagsáætlun og fjárfestingaáætlun skíðasvæðanna fyrir árið 2023. 

Samþykkt. 
 

Fundi slitið kl. 09:10. 
 

Þorvaldur Daníelsson 
 

Sigvaldi Egill Lárusson Kristín María Thoroddsen 
Sævar Birgisson Magnús Örn Guðmundsson 


